

Thanh tra Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 vừa tiến hành thanh tra làm rõ việc tổ cáo liên quan Bệnh viện Quân y 110 (BV 110) thuộc TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, theo tố cáo, Giám đốc và Ban lãnh đạo BV110 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổ chức, chỉ đạo gian dối, trục lợi Bảo hiểm y tế (BHYT) trong khám chữa bệnh (KCB). BV110 có hai cơ sở: Cơ sở 1 tại TP. Bắc Ninh là BV tương đương tuyến tỉnh hạng 1; Cơ sở 2 tại TP. Bắc Giang là BV tương đương tuyến huyện hạng 3. Từ 1/1/2016, thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, người tham BHYT đăng ký KCB ban đầu tại bất kỳ trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc BV trong cùng địa bàn tỉnh và được xem như đúng tuyến. Nhưng BV110 đã tổ chức KCB cho tất cả bệnh nhân có thẻ BHYT đăng ký ở tuyến huyện tại hai cơ sở như nhau và chuyển danh sách này về Cơ sở 2 để thanh toán BHYT.

Để thực hiện trục lợi BHYT, lãnh đạo BV110 đã chỉ đạo bác sĩ tại Cơ sở 1 KCB bình thường cho người bệnh trái tuyến. Sau đó gửi dữ liệu lên Cơ sở 2 (gồm thông tin đăng ký, kê đơn, nội dung khám, thuốc sử dụng...) để đẩy lên cổng thông tin điện tử, sau đó quyết toán với cơ quan BHXH. Năm 2017, BHXH tỉnh Bắc Giang chấm dứt hợp đồng KCB BHYT tại Cơ sở 2 của BV110...

BỆNH VIỆN QUÂN Y 110

Nhiều sai phạm được Thanh tra Quốc phòng chỉ ra

Tại Thông báo Kết luận giải quyết tố cáo số 169/TB-TTr, Thanh tra Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, nêu rõ: “Nội dung tố cáo Giám đốc và Ban Giám đốc BV Quân y 110 lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổ chức, chỉ đạo gian dối trong KCB là đúng”. Theo Thanh tra Quốc phòng, số tiền thu được từ việc quyết toán với BHXH Bắc Giang được đưa vào doanh thu chung của toàn BV, không có trục lợi cho cá nhân và tập thể Ban Giám đốc BV. Tuy nhiên, có một điều chưa được công bố rõ là số liệu trục lợi BHYT cụ thể của BV là bao nhiêu và dựa vào đâu mà Thanh tra có thể kết luận, số tiền trục lợi BHYT được đưa vào doanh thu chung của BV?

Cũng theo tố cáo, Giám đốc và Ban lãnh đạo BV đã tổ chức “mua bằng” nâng hạng cho hàng trăm điều dưỡng, được sĩ trình độ sơ cấp lên cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng được. Từ đó, nhiều người được hoàn thiện hồ sơ, sắp xếp vị trí công việc, nâng lương, thưởng... làm ảnh hưởng ngân sách, chất lượng KCB, tạo dư luận không tốt.

Trước đó, ngày 6/10/2017, GĐ BV110 có Văn bản 378/BV-KHTH gửi Thủ trưởng Quân khu 1, Cục



Bệnh viện Quân y 110

Hậu cần Quân khu 1 để “xin chủ trương mở lớp liên thông cử nhân điều dưỡng”. Ngày 11/10/2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 có văn bản phúc đáp “đồng ý cho phép BV mở lớp liên thông cử nhân điều dưỡng tại BV”. Văn bản nêu rõ quá trình tổ chức thực hiện, BV phải “chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục đào tạo, kỷ luật quân đội và không ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của BV”.

Sau đó 123 điều dưỡng viên trình độ sơ cấp, trung cấp và một số được sĩ trình độ trung cấp đăng ký, viết đơn xin theo học. Ngày 30/1/2018, 123 người được cấp bằng cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng được hệ chính quy. Như vậy, từ lúc đăng ký học đến lúc nhận bằng, chỉ sau 3 tháng các học viên đã có trong tay tấm bằng cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng được hệ chính quy. Chưa hết, cùng một lúc, tại một thời điểm, 123 điều dưỡng,

được sĩ cùng đi học, cùng lấy bằng thì việc duy trì hoạt động của BV như thế nào?

Theo Thanh tra Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, nội dung tố cáo Giám đốc và Ban Giám đốc BV tổ chức mua bằng cao đẳng điều dưỡng để chuyển nhóm lương từ trung cấp sang cao cấp cho điều dưỡng viên trong BV là sai. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết, năm 2016, BV giải quyết cho 123 cán bộ, nhân viên đi học tại Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN chưa báo cáo và chưa được sự nhất trí của Quân khu là chưa đúng với Hướng dẫn số 230/HD-QL ngày 22/1/2016 của Cục Quân lực/Bộ Tổng Tham mưu về thực hiện Chỉ lệnh công tác quân sự - Quốc phòng năm 2016; Hướng dẫn số 404/HD-BTM ngày 4/2/2016 của Bộ Tham mưu Quân khu về thực hiện công tác tổ chức lực lượng năm 2016.

Việc BV 110 giải quyết cho cán bộ, nhân viên đi học từ tháng 5/2016 đến tháng 10/2017 mới có văn bản xin chủ trương của Quân khu là không kịp thời.■

QUANG ANH